

Số: 252 /BC-SGDĐT

Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 01 năm 2019

## **BÁO CÁO**

### **Tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019**

Thực hiện Công văn số 05/PCTTTKCN, ngày 08/01/2019 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh về việc Tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) báo cáo như sau:

#### **1. Tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018**

##### **a. Công tác tổ chức, chỉ đạo**

Ngành giáo dục và đào tạo trong năm 2018 đã ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn như: Công văn số 1935/SGDĐT-VP về việc tiếp tục triển khai thực hiện công tác phòng, chống mưa lũ đối với ngành giáo dục và đào tạo, Thông báo số 837/TB-SGDĐT ngày 25/11/2018 về việc tiếp tục triển khai công tác phòng, chống mưa lũ do ảnh hưởng bão số 9 đối với ngành giáo dục và đào tạo, Kế hoạch số 708 /KH-SGDĐT ngày 14/9/2018 về tổ chức tập huấn quán triệt, triển khai các văn bản, nghiệp vụ phòng chống lụt bão năm 2018. Trong đó, yêu cầu các đơn vị, cơ sở giáo dục trong tỉnh thường xuyên bị thiên tai chủ động, linh hoạt trong việc thực hiện kế hoạch năm học 2017 – 2018.

Chỉ đạo thành lập Ban chỉ huy phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn theo địa bàn, trong các nhà trường, các cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh. Công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phải được tiến hành chủ động, ứng phó kịp thời để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.

Hướng dẫn xây dựng Quy chế hoạt động của Ban chỉ huy phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn trong các nhà trường, các cơ sở giáo dục, với các nhiệm vụ sau: Tăng cường tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị thực hiện kế hoạch phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn trước mùa mưa, bão. Các Ban chỉ huy phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn bố trí lịch làm việc 100% trong thời gian có bão, áp thấp nhiệt đới, lốc xoáy, mưa lớn, lũ quét, để nắm chắc diễn biến tình hình, đề phòng tình huống xấu và chuẩn bị phương án ứng phó thích hợp, hiệu quả. Đồng thời, theo dõi và thông tin kịp thời trên các kênh thông tin, liên lạc về diễn biến tình hình khí tượng, thủy văn, dự báo bão, áp thấp nhiệt đới, thiên tai cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh biết để kịp thời ứng phó, chủ động thực hiện các phương án, kế hoạch phòng, chống

lụt, bão, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Có kế hoạch tổ chức tập huấn, hướng dẫn, tuyên truyền để nâng cao nhận thức cộng đồng về ứng phó với lụt, bão, thiên tai. Ban chỉ huy phòng, chống lụt bão của ngành chỉ đạo các đơn vị, trường học báo cáo kết quả về thường trực Ban chỉ đạo ngành để tổng hợp báo cáo về thường trực Ban chỉ đạo của tỉnh.

Xây dựng kế hoạch và triển khai phương án ứng phó với các loại hình thiên tai trên địa bàn với các chi tiết cụ thể trong công tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả do bão, áp thấp nhiệt đới, lốc xoáy, mưa lớn, sạt đất thiên tai gây ra; tổ chức chuẩn bị các điều kiện cần thiết và diễn tập theo phương án đã xây dựng.

Quản triệt và thực hiện có hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện và kinh phí tại chỗ; hậu cần tại chỗ) và “ba sẵn sàng” (chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả).

Có kế hoạch phổ biến pháp luật về phòng, chống thiên tai lồng ghép trong chương trình giáo dục. Tăng cường thông tin, tuyên truyền, cảnh báo, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, học sinh, phụ huynh về ý thức phòng chống rủi ro thiên tai; nâng cao năng lực tự tổ chức ứng phó sự cố thiên tai; tập huấn, diễn tập về công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong các nhà trường, các cơ sở giáo dục; phổ biến, hướng dẫn các biện pháp phòng, tránh ứng phó thiên tai đến cán bộ, công chức, viên chức và học sinh.

Thành lập đội xung kích, tình nguyện phụ trách công tác tuyên truyền, thông tin, cảnh báo và ứng cứu trong công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong các nhà trường, các cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh. Nâng cao năng lực xử lý tình huống, chỉ huy, điều hành tại chỗ để ứng phó thiên tai đạt hiệu quả và giảm nhẹ thiên tai.

Huy động mọi nguồn lực tài chính cho công tác phòng, chống lụt bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn - cứu hộ.

Thường xuyên tổ chức kiểm tra việc sử dụng an toàn hệ thống điện, nước, nhà kho, phòng lưu trữ hồ sơ, thư viện, phòng vi tính, phòng thực hành bộ môn, trang thiết bị, đồ dùng dạy học... Bảo vệ hệ thống thông tin liên lạc, thiết bị điện, trạm biến thế, an toàn trong sử dụng điện; liên hệ các cơ quan điện lực khắc phục, sửa chữa ngay khi xảy ra sự cố đường dây tải điện và có phương án đảm bảo nguồn điện dự phòng.

Lập kế hoạch tổ chức kiểm tra hệ thống thoát nước, bờ bao quanh trường và có kế hoạch phát quang, nạo vét thông thoáng dòng chảy, tháo dỡ, dọn dẹp những vật cản làm ách tắc dòng chảy, hạn chế đến việc tiêu thoát nước, ở địa bàn vùng đồi núi cần đề phòng nguy cơ bị sạt lở đất núi khi có lũ quét.

Lập kế hoạch kiểm tra trong địa bàn trường học để chặt bỏ những cành cây có khả năng gây nguy hiểm khi dông, bão đến; khảo sát các phòng học

xuống cấp để có kế hoạch sửa chữa, nâng cấp, đồng thời có biện pháp chằng chống nhà cửa an toàn nhằm phòng tránh tốc mái, sụp đổ khi có giông, gió, lốc xoáy xảy ra.

Tích cực, huy động cán bộ, giáo viên và học sinh tại đơn vị dọn dẹp vệ sinh trong khu vực trường, lớp học sau khi lụt bão xảy ra, để các hoạt động giáo dục trở lại bình thường; Phòng GDĐT huyện, thành phố tích cực tham mưu UBND cùng cấp xuất dự phòng chi nhằm mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy và học, ưu tiên kinh phí để mua trang thiết bị nhằm khắc phục khẩn cấp những thiệt hại do lũ lụt gây ra.

Đối với những trường hợp học sinh bị mất sách, vở, các phương tiện học tập khác nhà trường tổ chức quyên góp hoặc trích một phần kinh phí mua vở, bút và cho mượn sách để các em có điều kiện tiếp tục học tập. Những nơi đã bị trôi phòng học, sập nhà công vụ giáo viên, phòng học có nguy cơ sụp đổ, hư hỏng... trước mắt, hiệu trưởng đơn vị mượn cơ sở của các đơn vị khác tại địa bàn để giảng dạy đồng thời báo cáo lên cơ quan quản lý cấp trên; đối với những phòng học bị hư hỏng nhẹ thì sử dụng một phần kinh phí của đơn vị để tu sửa.

Công đoàn các cấp quan tâm hỗ trợ cho giáo viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng do thiên tai xảy ra.

Tổ chức, kiểm kê, báo cáo các phương tiện, dụng cụ phòng chống thiên tai của đơn vị để kịp thời bổ sung, thay thế thiết bị đã hư hỏng, hiệu quả sử dụng không cao.

### **b. Công tác tuyên truyền, giáo dục**

Đã tăng cường tuyên truyền phòng chống lụt bão, rủi ro thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền thường xuyên, liên tục qua các phương tiện truyền thông đại chúng, áp phích, khẩu hiệu, tờ rơi; chú trọng tuyên truyền trực tiếp qua các phương tiện truyền thông của trường, qua các buổi sinh hoạt chào cờ đầu tuần, sinh hoạt lớp, sinh hoạt Đoàn, Đội... nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, hạn chế các rủi ro thiên tai có thể xảy ra.

Phối hợp giữa nhà trường với chính quyền, công an, gia đình, các cơ quan thông tin, truyền thông và Ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc tuyên truyền giáo dục học sinh kỹ năng phòng chống lụt bão, rủi ro thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Duy trì và đẩy mạnh việc lồng ghép nội dung giáo dục phòng chống lụt bão, rủi ro thiên tai và tìm kiếm cứu nạn vào các hoạt động ngoài giờ lên lớp trong trường học.

### **c. Công tác bồi dưỡng, tập huấn**

Tổ chức tập, huấn bồi dưỡng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh những kiến thức cơ bản về các yếu tố, nguy cơ và cách phòng chống lụt bão, rủi

ro thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, tập trung triển khai một số chuyên đề trọng tâm như sau:

Tăng cường tổ chức các lớp dạy bơi cho học sinh trong các nhà trường phổ thông đối với trường đủ điều kiện.

Tập huấn về kỹ năng phòng chống lụt bão, rủi ro thiên tai và tìm kiếm cứu nạn: phòng cháy, chữa cháy, đuổi nước, rủi ro thiên tai, đặc biệt quan tâm đến phòng cháy chữa cháy.

Tuyên truyền, hướng dẫn về công tác phòng chống các dịch bệnh truyền nhiễm, bệnh dịch, đặc biệt trong mùa mưa bão.

#### **d. Công tác khảo sát, khắc phục các nguy cơ gây rủi ro thiên tai**

Phối hợp với các cơ quan công an, y tế, xây dựng, tham mưu với chính quyền về công tác khảo sát nguy cơ rủi ro thiên tai trong và ngoài nhà trường; phân tích, xác định rõ nguyên nhân có thể dẫn đến các rủi ro thiên tai để từ đó bổ sung những biện pháp phòng chống có hiệu quả.

Chủ động giám sát, phát hiện và có biện pháp khắc phục các nguy cơ rủi ro thiên tai, không để xảy ra tai nạn nghiêm trọng trong nhà trường; Chủ động xây dựng phương án thoát hiểm, đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh khi xảy ra thiên tai, xử lý nhanh chóng, kịp thời khi có rủi ro thiên tai.

Hoàn thiện, củng cố phòng y tế nhà trường với nhân lực cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, thuốc cấp cứu theo quy định để cấp cứu kịp thời khi cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh bị rủi ro thiên tai.

#### **e. Công tác kiểm tra, đánh giá**

Phối hợp với các cơ quan chức năng, đã tăng cường công tác kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất điều kiện về an toàn cơ sở vật chất, vật liệu cháy nổ, ... tại các trường học nhằm kịp thời phát hiện, khắc phục những nguy cơ tiềm ẩn trong mùa mưa bão.

Thành lập các đoàn kiểm tra của Sở, tổ chức kiểm tra việc triển khai kế hoạch phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tại các đơn vị, trường học theo kế hoạch của Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão của tỉnh.

### **2. Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019**

Nâng cao năng lực xử lý tình huống, sự cố, điều hành tại chỗ để ứng phó thiên tai đạt hiệu quả đối với lãnh đạo đơn vị, trường học.

Tăng cường thông tin, tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp phòng, tránh lụt bão kịp thời đến học sinh và giáo viên.

Nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác trong cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục về công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn.

Phối hợp với các ngành, đoàn thể của địa phương trong việc thực hiện kế hoạch, phương án phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn. Đặc biệt quan tâm đến đối tượng là học sinh ở những nơi lụt bão chia cắt, các đơn vị trường đóng tại các vùng có nguy cơ xảy ra cao. Trường hợp bão, lũ xảy ra đột xuất trong khi học sinh đang học, nhà trường cần tiến hành cho học sinh nghỉ học và đưa học sinh về nơi trú ngụ an toàn. Phối hợp tốt với Ban đại diện cha mẹ học sinh trong công tác đưa, đón con em đi - về an toàn khi có thiên tai, lụt bão xảy ra.

Ứng phó kịp thời với các đợt bão, lũ, mưa to, gió lớn, chủ động cho học sinh nghỉ học khi thời tiết diễn biến bất thường. Sẵn sàng huy động lực lượng và phương tiện tham gia phòng, chống thiên tai.

Các đơn vị trường học thành lập Ban phòng, chống thiên tai do Hiệu trưởng làm trưởng ban, phó hiệu trưởng và Chủ tịch công đoàn làm phó ban và các thành viên là cán bộ, giáo viên, nhân viên tại đơn vị.


Nhà trường phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để chỉ đạo các đơn vị kịp thời ứng phó với mọi tình huống xấu có thể xảy ra trong suốt thời gian diễn ra: trước, trong và sau thiên tai.

Quán triệt sâu rộng trong cơ quan, đơn vị trường học nhằm nâng cao ý thức cho từng cá nhân trong công tác phòng, chống thiên tai. Chỉ đạo các trường ở các vùng có nguy cơ xảy ra lụt bão, thiên tai phải bố trí và di chuyển tài sản, về các phòng học cao, kiên cố hoặc nơi an toàn tránh hư hỏng khi thiên tai xảy ra, đồng thời chuẩn bị các biện pháp để hỗ trợ, khắc phục.

Sở GDĐT báo cáo tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 cho Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh theo dõi, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

**Nơi nhận:**

- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh;
- Lãnh đạo Sở GDĐT;
- Lưu: VP, VT, ndh.

**GIÁM ĐỐC**  
  
**Đỗ Văn Phú**